

Thứ Hai, tuần XIV Tháng Năm, Năm Chín

LỜI CHÚA- Hs 2, 16. 17c-18. 21-22 - Mt 9, 18-26

## YÊU THƯƠNG LÀ LÀM CHO SỐNG

"Chúa là Đấng tể bi nhân hậu!".

*Một nhà tu đức nói, "Nếu bạn sống trong nghĩa địa quá lâu, bạn sẽ ngừng khóc khi ai đó chết! Cũng thế, nếu bạn sống trong ích kỷ quá lâu, bạn sẽ làm cho người khác 'bớt ngừng' i' hơn, khi bạn yêu họ; đang khi với Chúa Giêsu, yêu thương là nâng cao, 'yêu thương là làm cho sống!'".*

*Kính thưa Anh Chị em,*

**'Yêu thương là làm cho sống!', Thánh Vịnh đáp ca và hai bài đức hôm nay cho thấy Thiên Chúa đã yêu theo cách đó. Ngài nhân ái, thành tín, và yêu thương, vì "Chúa là Đấng tể bi nhân hậu!".**

Qua miêng ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa sánh mình như một người cha dân Ngài; Ngài hôn vâng dân, "Ta sẽ lập vâng người một hôn ước vĩnh cửu; Ta sẽ lập hôn ước trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương!". Chính Chúa Giêsu, hiện thân tuyệt vời của một Thiên Chúa làm người, cũng đã thể hiện trên tình yêu tín trung này. Trong các Phúc Âm, Ngài tự ví mình là chàng rể; Phaolô gọi Hội Thánh là Hiện Thể của Ngài, Đấng bày tỏ tình yêu của một Đấng Lang Quân hiện mình trên thập giá. Tập kinh chiêm ngắm, chúng ta biết, tình yêu đích thực luôn chết đi cho mình để mang lại sự sống cho người khác yêu.

Đieu này tuy tđi đúng nđi Chúa Giêsu. Tình yêu cđi Ngài mang đđi cho nhđng ai Ngài gđp gđ khđ năng đđi sđng mđt cuđc sđng viên mãn đđ mđc đđ cao nhđt. Tin Mđng hôm nay đđn xen bđi hai con ngđđi đđđc Chúa Giêsu cđu sđng; mđt đđa bé khođng 12 tuđi đđ chđt, và ngđđi phđ nđ hđn 12 năm bđng huyđt; Ngài trđ đđi sđ sđng cho cđ hai. Bđng cách đđ, Chúa Giêsu cho thđy, tình yêu cđi Ngài mđ nh hđn sđ chđt. Vì thđ, cđ khi cái chđt đđn, chúng ta cũng sđ đđng đđy khi thông phđn vào Sđ Sđng Phđc Sinh cđi Ngài. Tuy nhiên, ngay đđ phía bên này cđi cái chđt, chúng ta vđn có thđ trđi nghiđm sđ sđng yêu thđđng tđ Chúa Giêsu; đđ là sđ hiđn đđn cđi Ngài qua Thánh Thđ, qua Lđi Chúa và qua tha nhđn, mà trong hđ, Ngài đđng sđng.

Nhđng đđi phđ nđ, chúng ta có thđ tiđp cđn và chđm vào sđ hiđn đđn cđi Chúa Giêsu đđ đây và lúc này. Khác vđi sđ công khai cđi viên trđđng hđi đđđng, hành trình đđn vđi Ngài cđi phđ nđ này là mđt hành trình rđt riêng tđ, bà đđn 'tđ phía sau'. Bđng bđt cđi cách nào khi đđn gđn Chúa, chúng ta sđ thđy, Ngài luôn đđ đđ tiđp nhđn chúng ta. Nđu phó mình cho Ngài vđi đđc tin cđi a ngđđi phđ nđ, và đđc tin cđi a viên trđđng hđi đđđng, chúng ta sđ cđm nghiđm đđđc sđ hiđn đđn cđi a lành và cđu sđng cđi a Ngài; bđi đđ, vđi Ngài, 'yêu thđđng là làm cho sđng!'. Vđi ngđđi phđ nđ, Ngài nói, "Này con, hãy vđng lòng. Đđc tin cđi a con đđ cđu con!".

Anh Chđ em,

"Chúa là Đđng tđ bi nhđn hđu!". Mđt đđnh nghĩa thođt nghe, có vđ xa đđ vđ mđt Đđng Vô Hình; thđ nhđng, đđi trđ nên cđ thđ tuyđt vđi, có thđ thđy đđđc, sđ đđđc nđi con ngđđi Giêsu, trong hình hài cđi mđt phđm nhđn! Ngài đđn "cho trđn gian đđđc sđng và sđng đđi dào!". Quđ vđy, Chúa Giêsu không chđ nđm đđy tay đđa bé đđ nó sđng đđi rđi đđi chđt; cũng không chđ cho ngđđi phđ nđ chđm vào tua áo đđ đđđc lành sđch, cao hđn thđ bđi phđn!

Ngài hiđn mình làm đđđng thđc tan biđn trong máu thđt chúng ta, khiđn chúng ta đđđc thông đđ sđ sđng thđn linh, sđ sđng không làm chúng ta rđi đđy, biđn mđt; nhđng đđđc sđng đđi dào, sđng viên mãn hôm nay; và sđng đđi đđi ngày sau! Vđy, mang đđy sđ sđng Thiên Chúa trong mình, chúng ta hãy sđng nhđ con cái Thiên Chúa. Đđng đđ ích kđ trđi kéo chúng ta xuđng "quá lâu"; trái đđi, sđng cao thđđng vđi mđt con tim đđy tràn tình yêu.

Chđnh nhđ tình yêu vđ tha và hy sinh nhđ Chúa Giêsu, chúng ta sđ làm cho ngđđi khác, nhđt là nhđng ngđđi thân trong gia đđnh đđđc sđng. Nđu chúng ta tâm niđm 'yêu thđđng là làm cho sđng', chúng ta thđt sđ đđ trđ nên mđt tđo vđt mđi và Thđt Máu Ngđi Hai đđ thđc sđ biđn hoá và biđn đđi con ngđđi chúng ta!

**Chúng ta có thể cứu nguy,**

**"Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim yêu thương như Chúa, 'yêu thương là làm cho sống'. Xin chữa lành một phần nào đó trong tim con, vì n cũng đã chết; một phần nào đó trong linh hồn con, vì n cũng đang chảy máu!", Amen.**

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chúc:

Hạnh

-----